

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP VÀ PHÂN BÓN HÓA SINH **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:/CK-HS

V/v: Giải trình về việc thực hiện nghĩa vụ
CBTT của công ty đại chúng

TP Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 06 năm 2017

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh (Công ty) xin gửi lời chào trân trọng đến Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, và xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Quý cơ quan trong suốt thời gian qua.

Ngày 17/06/2017, Công Ty có nhận được Công văn số 3665/UBCK-GSĐC của Ủy ban chứng khoán Nhà Nước (UBCKNN) yêu cầu Công Ty giải trình về việc chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công ty đại chúng, chúng tôi xin được trình bày như sau:

- Về việc chưa báo cáo UBCKNN Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016: Tính đến ngày 15/06/2017, Công ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh có vốn điều lệ là 100 tỷ đồng nên được xếp vào danh sách các Công ty đại chúng. Theo quy định tại Chương II Thông tư 155/2015/TT-BTC “Công bố thông tin của công ty đại chúng” không có điều khoản qui định Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty nên Công ty chúng tôi đã không thực hiện lập và công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016;
- Về việc sử dụng hệ thống IDS plus: IDS plus là hệ thống mới được nâng cấp gần đây từ hệ thống ISD cũ. Công ty chúng tôi đã đăng ký và sử dụng thường xuyên để công bố tất cả thông tin qua hệ thống này. Việc Công ty chưa thực hiện cập nhật thông tin trong hồ sơ Công ty là vì chúng tôi nhầm tưởng Quý cơ quan đã cập nhật lại các thông tin này từ hệ thống ISD cũ. Chúng tôi sẽ cập nhật ngay các thông tin theo qui định trong phần hồ sơ Công ty.
- Về việc trang thông tin điện tử của Công ty chưa thực hiện công bố đầy đủ các thông tin theo qui định: Các thông tin của Công ty khi công bố sẽ được gửi đồng thời tới: UBCKNN qua hệ thống IDS plus (trước đây là hệ thống ISD); Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, các bộ phận, cá nhân có liên quan và công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ www.hsi.com.vn. Công ty sẽ xem xét và công bố bổ sung các thông tin còn thiếu (nếu có) trên trang thông tin điện tử của mình trong thời gian sớm nhất.

Trên đây là những giải trình của Công ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh. Rất mong nhận được sự xem xét giúp đỡ và hướng dẫn thực hiện từ UBCKNN để công tác công bố thông tin của Công ty ngày càng tốt hơn.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;
- Lưu BP Chứng khoán,

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN TẤN QUỐC